



TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN PHÂN HIỆU SÓC TRĂNG

XÉT TUYỂN THƯỜNG XUYÊN TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG VÀ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC

- Học Trung cấp có việc làm cấp tốc - Miễn 100% học phí - Tiết kiệm thời gian 3 năm học THPT.
- Hình thức học: có nhiều lớp linh hoạt ca ngày, ca tối hoặc lớp cuối tuần cho người đi làm ... Hỗ trợ chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa.
- Hỗ trợ việc làm ngay khi nhập học và sau khi tốt nghiệp.

Các em đã tốt nghiệp THCS và học song song chương trình văn hóa 3 năm (lớp 10, 11, 12) sẽ nhận được bằng Trung cấp Chính quy và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT Quốc gia sau khi tốt nghiệp tại trường (hoặc các em có thể đăng ký kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia).

HỌC VÀ LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC - TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi liên kết với nhiều trường Cao đẳng, Đại học uy tín trong cả nước, giúp các em tiếp tục con đường học liên thông lên bậc cao hơn.

Chương trình vừa học vừa làm, tạo thu nhập ổn định ngay cả trong thời gian theo học tại các trường trong cả nước.

DU HỌC VÀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

- Cơ hội đi du học nước ngoài tạo dựng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

- Chúng tôi có xúc tiến chương trình giới thiệu việc làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu tạo điều kiện cho các em có thu nhập cao giúp đỡ kinh tế gia đình.

- Cơ hội định cư ở quốc gia sở tại.

CÁC NGÀNH TRƯỜNG ĐANG ĐÀO TẠO

1 Tiếng Anh	11 Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh	21 Quản lý doanh nghiệp
2 Tiếng Trung	12 Nghiệp vụ chăm sóc gia đình	22 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
3 Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn	13 kế toán doanh nghiệp	23 May công nghiệp
4 Nghiệp vụ lễ tân	14 Kiểm toán	24 Xây dựng công nghiệp và dân dụng
5 Hướng dẫn du lịch	15 Dịch vụ pháp lý (Pháp luật)	25 Điện công nghiệp và dân dụng
6 Kỹ thuật chế biến món ăn	16 Nghiệp vụ khai báo thuế	26 Điện lạnh
7 Kỹ thuật làm bánh	17 Kinh doanh xuất nhập khẩu	27 Tin học ứng dụng
8 Kỹ thuật pha chế	18 Marketing	28 Phong thủy ứng dụng
9 Chế biến và bảo quản thực phẩm	19 Tài chính ngân hàng	29 Y sĩ y học cổ truyền
10 Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp	20 Thư ký văn phòng	30 Các ngành nghề khác

Liên hệ các cơ sở của trường

CƠ SỞ 1: SỐ 256 E1-E2, KDC HƯNG THINH, K1, P7, TP.SÓC TRĂNG

CƠ SỞ 2: SỐ 1035, QL1A, P2, TP.SÓC TRĂNG

Điện thoại: 0299 350 3839 - 0919 979 428 (Zalo) - 094 624 3839

Email: tuvantuyensinh.wonschool.wg@gmail.com

Website: wonschool.edu.vn



TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN PHÂN HIỆU SÓC TRĂNG

TUYỂN SINH QUANH NĂM

LỢI ÍCH KHI HỌC TRUNG CẤP SÀI GÒN - PHÂN HIỆU SÓC TRĂNG

HỖ TRỢ MIỄN 100% học phí

Sinh viên nhận bằng cấp chính quy và chứng nhận hoàn thành chương trình có giá trị trên toàn quốc.



Được học thực hành với các giáo viên - Doanh nhân đầu ngành, có chuyên môn cao.

Có cơ hội theo học các khóa Ngoại ngữ - Tin học miễn phí hoặc với giá ưu đãi. Ưu đãi đăng ký các khóa thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học tại trường.

Đảm bảo việc làm cho học sinh ngay sau nhập học và sau khi tốt nghiệp

Hỗ trợ pháp lý - thủ tục đi du học và lao động nước ngoài khi học viên có nhu cầu

CAM KẾT CỦA TRƯỜNG



Có việc làm 100% sau khi ra trường (Trường sẽ ký cam kết có việc làm với phụ huynh và các em khi đăng ký học) và các em kiếm tiền được ngay với mức lương hấp dẫn.



Chương trình, giáo trình phù hợp, chất lượng đúng theo quy định hiện hành



Cơ sở vật chất giảng dạy hiện đại - đầy đủ



Đội ngũ giáo viên nhiệt huyết - nhiều năm kinh nghiệm